

## บทคัดย่อ

บัณฑิต อาสาพัฒนา : การประเมิน โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา  
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหมู่บ้านสระมนโนราห์ หมู่ที่ 6  
 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธารา เล็กอุทัย , 69 หน้า

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเองสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็ง ภายในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบรากฐานของประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการเป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน มีการเรียนรู้ นโยบายการบริหารจัดการกองทุน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตามตรวจสอบและร่วมรับผลประโยชน์เพื่อร่วมสร้างกองทุนให้ยั่งยืนต่อไป

การศึกษาและประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง Authentic Evaluation โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ กรอกแบบสอบถาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมถึงการใช้ข้อมูลมือสอง กชช.2ค. จปฐ. เอกสารจากหน่วยงานราชการ ซึ่งในรูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL ทำการประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของหน่วยระบบ A การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ หน่วยระบบ B การทำงานของหน่วยระบบบริการของผู้กู้ เพื่อทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ทำให้ได้ผลสรุป ดังนี้ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ ได้แก่ การเพาะเห็ดนางฟ้า การค้าขาย การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้โดยนำกระถินให้ไก่กินจะได้ไข่แดงลูกใหญ่ เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเกิดศักยภาพด้านความสามัคคีภายในชุมชน กองทุนหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย ถึงแม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งกันบ้างจากการร่วมประชาคมแต่ก็เป็นการสร้างระบบบริหารจัดการกองทุน ให้มีการบริหารจัดการงานกองทุนโดยประชาชนเพื่อประชาชน ภายในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ประชาชนมีการเรียนรู้พึ่งพาตนเองจากการกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากฐานของประเทศและสร้างศักยภาพความสามัคคีและความเข้มแข็งเพื่อประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ปีการศึกษา 2545

ลายมือชื่อนักศึกษา นางฉวีลา นันทโนราห์

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ธารา เล็กอุทัย

ลายมือชื่ออาจารย์ร่วมปรึกษา ดร. ธารา เล็กอุทัย